
BORGARRÁÐ 4. október 2018: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
fjölda starfsfólks í verktöku hjá B-hlutafyrirtækjum - R18100035

Óskað er eftir því að fá upplýsingar um fjölda þeirra sem starfa fyrir B-hluta fyrirtæki 
Reykjavíkurborgar í verktöku. Þá er jafnframt óskað eftir upplýsingum um hlutfall af 
heildarfjölda starfa í verktöku, þ.m.t. vegna viðhalds, aksturs og þrifa. 


